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สุเทพดันโครงการกลายาง 8 แสนไรผานครม. 
 

“สุเทพ” เดือด!! ดันโครงการปลูกยางพารา ระยะที่ 3 จํานวน 8 แสนไรผานครม. หลังถูกรุมคานเรื่อง

งบประมาณใหเกษตรกร 2,823 ลานบาท ทั้งที่มีผลตอบแทนสูงกวา 200,000 บาทตอ 10 ไรตอป เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใน

หลักการโครงการปลูกยางพาราในที่แหงใหม ระยะที่ 3 ป 2553 – 2555 พื้นที่เปาหมายจํานวน 800,000 ไรตามที่ 

ที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ประกอบดวย 

พื้นที่เปาหมาย เปนภาคเหนือ 150,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

ภาคใต 150,000 ไร โดยนายสุเทพ ไดแจงใหที่ประชุมคาม.รับทราบถึงเหตุผล วา โครงการดังกลาวเพื่อสงเสริม

เกษตรกรรายยอยที่ไมเคยมีสวนยางมากอน ปลูกยางพาราเพิ่มรายไดและมีความเขมแข็ง เปดโอกาสใหเกษตรกร

ในพื้นที่แหงใหมที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารามีทาง เลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายไดเพิ่ม 

รวมทั้งสงเสริมการสรางงานในทองถิ่น ลดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง และสงเสริมพื้นที่การปลูก

ปา ชวยฟนฟูรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนที่ดี ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและ สหกรณคาดวา จะมีเกษตรกร

เขารวมโครงการประมาณ 80,000 – 160,000 ราย เฉลี่ยรายละ 5 -10 ไร มีรายไดคิดเปนมูลคา 112,000–

224,000 บาทตอรายตอป และยังกอใหเกิดการสรางงานในทองถิ่น โดยมีแรงงานภาคการเกษตรไมนอยกวา 

100,000 คน และผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศเพิ่มข้ึน นับจากป 2560 เปนตนไป จํานวน 222,400 ตันตอป 

มูลคาประมาณ 22,240 ลานบาทตอป คํานวณ ณ ราคายาง F.O.B 100 บาทตอกิโลกรัม วันที่ 19 ม.ค. 2553 

ขณะที่ภาครัฐจะมีรายไดการเก็บเงินจากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร (Cess) เพิ่มข้ึนประมาณ ปละ 311 ลาน

บาทเพื่อนําไปใชเปนทุนสงเคราะหชาวสวนยางตอไป ผูส่ือขาวรายงานวา ในการเสนอโครงการครั้งนี้นายสุเทพได

ขอใหที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวจํานวน 3,974.56 ลานบาท แบงเปนคาปจจัย

การผลิต คือพันธุยางและปุยจํานวน 2,823.2 ลานบาท คาฝกอบรมเกษตรกรตลอดโครงการจํานวน 800 ลานบาท 

คาบริหารโครงการจํานวน 351.36 ลานบาท แตนายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดติงวา โครงการนี้เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนโครงการคอนขาง

สูงถึง 224,000 บาทตอรายตอปตอพื้นที่ 10 ไร ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น รัฐบาลไมควรที่จะนํา

งบประมาณไปอุดหนุนปจจัยการผลิตในลักษณะใหเปลา แตควรจะใหการสนับสนุนในลักษณะของสินเชื่อผอน

ปรนมากกวา โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ที่ยาวกวาปกติ และใหเกษตรกรขอรับสินเชื่อโดยตรงจากสถาบันการเงิน 

นอกจากนี้นายอําพน ยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา หากรัฐบาลเขาไปจัดหาการผลิตใหโครงการนี้ ตอไปก็จะมี

เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆเรียกรองใหรัฐบาลจัดหาปจจัย การผลิตแบบเดียวกันบาง แลวรัฐบาลจะทํา

อยางไร ซึ่ง สศช.เห็นวารัฐบาลควรเนนบทบาทดานการสนับสนุนความรูดานวิชาการ การรับรองมาตรฐานพันธุ

ยาง รวมทั้งการสนับสนุนดานการตลาดมากกวา นายสุเทพแยงขึ้นวาการปลูกยางพาราตองลงทุนถึง 7 ปกวาจะ

กรีดได ตองลงทุนมาก เกษตรกรไมมีเงินลงทุน ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ระบุวา เร่ืองเงิน
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งบประมาณดังกลาวขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปหารือกับธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) 

แลวรัฐบาลจะอุดหนุนเรื่องดอกเบี้ยให อีกทั้งนายกฯ ยังตองขอสังเกตเพิ่มเติมวากรณีที่จะขออนุมัติงบประมาณไป

ใชเพื่อฝกอบรม ในชวงกอนการปลูกยางพาราประมาณ 300 ลานบาทนั้น ควรรอใหเกษตรกรมีเงินลงทุนที่ชัดเจน

กอนไดหรือไม เพราะถาฝกอบรมกอนแลวไมมีเงินลงทุนก็จะเกิดความเสียหาย นายสุเทพ กลาวชี้แจงวาโครงการนี้

อยางไรก็ตองทําใหได ไมวาเอาเงินมากจากไหน จึงอยากขอใหครม.อนุมัติงบประมาณไปเลย 

แหลงขาว: http://www.thairath.co.th/content/eco/94243 วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 

 


